



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครในวันที่ ๑๐ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้กำหนดการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งใดอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งนั้นเป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด อย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้น คือ

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งอื่น
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๓. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด แต่ทั้งนี้จะให้เวลาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไปรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือให้ไปรายงานตัว
๔. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างสำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนแล้ว หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้าง ผู้สมัครตามกรณีดังกล่าว

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทำสัญญาจ้างได้ ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจ้างพนักงานจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชานวัฒน์ วรามิตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๓ อัตรา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาค ข. เฉพาะตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค. (สัมภาษณ์) (๑๐ คะแนน)	รวมคะแนน (๒๐๐คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ	ลำดับที่ได้	หมายเหตุ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์							
๐๐๑	นายจิระพงษ์ อุ่นโสภณ	๙๘	๙๘.๖	๑๙๖.๖	๙๘.๓	๑	
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม							
๐๐๑	นายนิวัฒน์ ละคร	๙๙	๙๘.๖	๑๙๗.๖	๙๘.๘	๑	
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี							
๐๐๑	นางแสงดาว เนธิบุตร	๙๙	๙๙.๒	๑๙๘.๒	๙๙.๑	๑	